

**สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	การขับเคลื่อนโครงการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	<p>๑) ได้กำชับนายอำเภอให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยเข้ารับการอบรมให้ครบตามกำหนดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน รวมทั้งคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาควิชาการ</p> <p>๒) ได้เน้นย้ำนายอำเภอสร้างทีมในระดับพื้นที่ ทั้งทีมที่เป็นทางการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด และทีมที่ไม่เป็นทางการ หรือทีมจิตอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการที่ มท. กำหนด เพื่อจักได้นำความรู้และวิธีการดำเนินการมาปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป</p>	
๒.	การขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ยั่งยืน”	<p>- ได้เน้นย้ำให้อำเภอที่ผ่านการอบรมโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (D-CAST) คัดเลือกหมู่บ้านที่ต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด หรือมีสภาพปัญหาหนักที่สุดที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ตำบลละ ๑ หมู่บ้าน โดยพิจารณาคัดเลือกจากฐานข้อมูล ThaiQM TPMAP หรือ จปฐ. กชช.๒ ค ที่จัดเก็บโดย พช.</p>	
๓.	การป้องกันและปราบปราม ปัญหายาเสพติด	<p>๑) ได้เน้นย้ำให้อำเภอเตรียมความพร้อมของสถานที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และจัดทำคำสั่งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับชุดปฏิบัติการประจำตำบล ขอให้ปฏิบัติงานจริงและรายงานข้อมูลในระบบ MOI WARROOM เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางได้รับทราบ</p> <p>๒) ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันทั่วถึง โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการหลัก ๓ ประการ ได้แก่ มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติดและมาตรการบำบัดรักษาเสพติด</p>	

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔.	การควบคุมการออกใบอนุญาตอาวุธปืน	<p>- ได้เน้นย้ำให้อำเภอติดตามสอดส่องพฤติกรรมความประพฤติของผู้ที่มีใบอนุญาตอาวุธปืน หรือความคืบหน้าของคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนของบุคคลกับพนักงานสอบสวน หากผู้ใดขาดคุณสมบัติให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงดำเนินการกรณีบุคคลที่นำใบอนุญาต แบบ ป.๓ ไปซื้ออาวุธปืนแต่ไม่นำอาวุธปืนมาขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาต แบบ ป.๔ ต้องดำเนินการเพิกถอนและแจ้งความร้องทุกข์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p>	
๕.	การควบคุมการดำเนินงานของมูลนิธิ และสมาคม	<p>- ได้เน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ฐานะ และความประพฤติของผู้ยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนมูลนิธิและสมาคม รวมทั้งวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) ตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและสมาคมเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งของสำนักงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการตรวจสอบการทำบัญชี</p> <p>๓) ให้นายทะเบียนร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิ หรือสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน แล้วแต่กรณี เมื่อมูลนิธิหรือสมาคมมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ</p>	
๖.	การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน	<p>๑) ได้เน้นย้ำให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA และสมัครเข้าใช้งานเพื่อเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่การเข้าใช้งานระบบบริการของภาครัฐ และภาคเอกชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒) ได้เน้นย้ำให้อำเภอและสำนักทะเบียนอำเภอดูแลประชาชนที่ตกหล่น ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และให้เริ่มการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน ณ ที่ตั้งก่อนเวลาราชการจนเสร็จสิ้น รวมถึงคอยติดตาม สอดส่อง ดูแล กำชับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการทุจริตทางทะเบียน และให้ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนได้</p>	

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๗.	การขับเคลื่อนการพัฒนา มาตรฐานการให้บริการ ประชาชนตามแนวทาง ศูนย์ราชการ สะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ได้เน้นย้ำให้ ทปค.อ. ทุกแห่งสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนให้ผ่านการรับรอง มาตรฐานการให้บริการประชาชน โดยจะได้พิจารณาใช้งบประมาณ ของ ผตปค. ให้แก่ ทปค.อ. บางแห่ง เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสถานที่ให้ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพอีกทางหนึ่ง	
๘.	การเร่งรัดบริหาร/การเบิกจ่าย งบประมาณของ จังหวัด/อำเภอ	- ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อป้องกันงบประมาณตกพับ โดยเฉพาะงบลงทุน งบประมาณการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เช่น ที่ว่าการอำเภอ บ้านพัก กองร้อย อส. เป็นต้น รวมทั้งงบดำเนินการ เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล	
๙.	การติดตามข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสื่อ และรายงาน ผู้บังคับบัญชา	- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอ กรณีเมื่อมีข้อมูลข่าวสาร หรือ เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และเข้าตรวจสอบ ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ รวมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที พร้อมทั้งให้กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการใช้งานสื่อสังคม โซเชียลอย่างระมัดระวัง ไม่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสื่อมเสีย	

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์